

Số: 46 /BC - STP

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2017

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH - UBND ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2017, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Chiến lược trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017. Hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và các hoạt động Trợ giúp pháp lý một cách kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng và hiệu quả; bảo chữa, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; bảo vệ công bằng xã hội; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân; hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tập trung thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; nâng cao chất lượng hoạt động công tác và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai có hiệu quả và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đã đề ra của Kế hoạch Chiến lược trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017. Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng; các hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân được kết hợp, thực hiện lồng ghép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả. Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động trợ giúp pháp lý đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách.

1. Hoạt động truyền thông trợ giúp pháp lý

1.1. Biên soạn, in ấn tờ gấp pháp luật

Biên soạn, xin cấp phép và tổ chức in 47.868 tờ gấp pháp luật về trợ giúp pháp lý với các nội dung liên quan đến đời sống của người dân; 30.000 tờ gấp Tìm hiểu một số quy định pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tờ gấp pháp luật được phát miễn phí cho người dân khi thực hiện tư vấn, trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt Câu Lạc bộ, cung cấp đề trong Hộp tin trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tổ tụng và UBND các xã. Sở Tư pháp đã phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Truyền hình Lạng Sơn thường xuyên có chuyên mục về trợ giúp pháp lý như: các phóng sự, phim tài liệu về hoạt động trợ giúp pháp lý, tin tức về các đợt trợ giúp pháp lý lưu động.

1.2. Phát hành sách cẩm nang pháp luật bỏ túi; Tờ gấp; Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý:

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức Biên soạn nội dung và xin cấp giấy phép xuất bản, in ấn 9.200 cuốn sách cẩm nang pháp luật bỏ túi, gồm 02 nội dung: Cẩm nang pháp luật về hôn nhân gia đình, quyền thừa kế của công dân; cẩm nang pháp luật tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, để cấp phát miễn phí cho nhân dân.

1.3. Xây dựng, lắp đặt bảng thông tin và hộp tin về trợ giúp pháp lý

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đặt gia công 110 hộp tin, 110 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, nhà tạm giữ, trụ sở tiếp công dân cấp huyện, cấp tỉnh.

1.4. Truyền thông, thông tin về trợ giúp pháp lý trên Đài phát thanh - Truyền hình

Hàng năm, Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý xây dựng nội dung, hợp đồng truyền thông trên sóng truyền hình - truyền thanh đối với Báo, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và 11 huyện, thành phố, phát sóng thông tin về trợ giúp pháp lý 01 số/tháng, để thông tin về trợ giúp pháp lý đến các phường, xã, cụm thôn, bản thuộc 11 huyện, thành phố.

Nội dung truyền thông theo quy định của pháp luật gồm: Diện người được trợ giúp pháp lý; các hình thức trợ giúp pháp lý; lĩnh vực pháp luật được trợ giúp pháp lý; địa chỉ tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Công tác truyền thông đã đem lại những hiệu quả nhất định, người dân đã biết về quyền được trợ giúp pháp lý; Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý đã được triển khai, lắp đặt đến các xã và các cơ quan tiến hành tố tụng. Các hoạt động truyền thông đã được triển khai nhưng tỷ lệ người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý còn ít, hoạt động truyền thông chưa phù hợp và tương xứng với tốc độ truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là nhận thức của người dân còn hạn chế, đặc biệt là người dân ở các xã có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động truyền thông chưa đáp ứng đầy đủ.

2. Kiện toàn tổ chức tổ chức bộ máy trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 đặt tại huyện Bình Gia, nâng tổng số Chi nhánh của Trung tâm lên 03 Chi nhánh.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025, theo đó, quy định mục tiêu “không thành lập mới Chi nhánh, chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý”. Do đó, đối với tuyến các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Sở Tư pháp đã không tiếp tục tham mưu thành lập.

Hàng năm, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để có phương án sắp xếp lại bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí việc làm của các viên chức trong Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo quy định.

3. Tăng cường nguồn nhân lực trợ giúp pháp lý

3.1. Khuyến khích, hỗ trợ kinh phí cử chuyên viên tham gia học lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư; Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Trong giai đoạn 2013 - 2017 của Chiến lược, Sở Tư pháp đã cử 05 viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý tham gia khóa đào tạo nghề luật sư và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.

Hoạt động Khuyến khích, hỗ trợ kinh phí cử chuyên viên tham gia học lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý đã đảm bảo số lượng, các viên chức hoàn thành lớp đào tạo nghề luật sư đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.

3.2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức 17 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; phổ biến các văn bản pháp luật về các lĩnh vực pháp luật hình sự, hôn nhân gia đình có liên quan đến quyền nghĩa vụ của công dân. Tổng số người tham dự: 722 người, là người thực hiện TGPL, các thành viên nòng cốt của các Câu lạc bộ TGPL tại huyện: Lộc Bình, Văn Lãng, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan.

Các hội nghị tập huấn đã đạt được những kết quả nhất định, nâng cao kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, trang bị kiến thức pháp luật kịp thời cho những người thực hiện TGPL. Tuy nhiên, hoạt động tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng trợ giúp pháp lý cũng còn những hạn chế như: người thực hiện TGPL còn hạn chế về kỹ năng truyền đạt, các thành viên nòng cốt của các Câu lạc bộ TGPL có trình độ không đồng đều, một

số ít thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ không có trình độ chuyên môn, do đó còn hạn chế khi về tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tại xã, thôn.

3.3. Tổ chức tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ với các tỉnh

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc đi học tập kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ tại một số tỉnh thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Trong giai đoạn 2013 - 2017 của Kế hoạch Chiến lược, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tổ chức 05 cuộc với thành phần bao gồm Lãnh đạo trung tâm và các viên chức đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Giang, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Tại các cuộc đi học tập kinh nghiệm, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã trao đổi với các tỉnh những nội dung như: kinh nghiệm về công tác trợ giúp pháp lý; Thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Kết quả cho thấy, thông qua các cuộc đi học tập kinh nghiệm, Lãnh đạo, các Trợ giúp viên, viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã chia sẻ, học tập được một số kinh nghiệm, các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của công tác trợ giúp pháp lý của các tỉnh bạn. Những kinh nghiệm này đã được Trung tâm lựa chọn, áp dụng một cách phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

3.4. Kiện toàn lại đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý định kỳ 02 năm/lần rà soát, thay thế, bổ sung; Định kỳ 05/lần rà soát, kiện toàn lại kịp thời đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Trong giai đoạn thực hiện Chiến lược, Trung tâm trợ giúp pháp lý có 74 cộng tác viên trợ giúp pháp lý thuộc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý khác nhau. Trong đó:

- + Cộng tác viên cấp tỉnh: 25 (các Sở, ban, ngành, đoàn thể ...);
- + Cộng tác viên cấp huyện: 40;
- + Cộng tác viên là luật sư: 09.

Việc rà soát, thay thế, bổ sung và kiện toàn kịp thời đã đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý ngày một nâng cao phù hợp với tiến trình phát triển của mục tiêu Chiến lược. Đồng thời góp phần khắc phục tình trạng thiếu người thực hiện trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu TGPL ngày càng đa dạng của người dân địa phương.

Tuy nhiên, số lượng đội ngũ Luật sư cộng tác viên phần lớn là tuổi đã cao nên việc cử đi tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý tại phiên tòa ở các huyện xa rất khó khăn; một số cộng tác viên là cán bộ, công chức cấp xã và thành viên Câu lạc bộ trình độ chuyên môn còn thấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Đội ngũ cộng tác viên được mở rộng nhưng chất lượng hoạt động không đồng đều, chính sách đãi ngộ về công tác TGPL còn hạn chế nên chưa khuyến khích các cộng tác viên giỏi tham gia trợ giúp pháp lý. Các cộng tác viên chủ yếu là cán bộ công chức, viên chức kiêm nhiệm, nên chưa dành nhiều thời gian tham gia TGPL, chủ yếu là giới thiệu đối tượng đến Trung tâm trợ giúp pháp lý để được yêu cầu.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và tăng cường trợ giúp pháp lý ở cơ sở

4.1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý

Chỉ đạo Trung tâm TGPL xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát bằng hình thức phát phiếu Khảo sát về trợ giúp pháp lý cho người dân ở cơ sở tại TGPL tại 49 cuộc tại các thôn, xã trên địa bàn tỉnh.

Kết quả khảo sát: 972 người.

Người có nhu cầu: 972 người.

Qua thực hiện kế hoạch và tổng kết khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho thấy các vấn đề sau:

Nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý của người dân còn chưa cao. Số người chưa biết hoặc biết nhưng chưa rõ về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí còn chiếm tỉ lệ khá cao trên 40%.

Hình thức truyền thông TGPL đạt hiệu quả thông qua các phương tiện truyền thông trên sóng Phát thanh - Truyền hình, tờ gấp pháp luật, biển quảng cáo, thông qua trợ giúp pháp lý lưu động, được phổ biến tại cơ sở.

Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân là rất cao, qua khảo sát cho thấy nhiều người dân đang có nhu cầu TGPL và chủ yếu về các lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật đất đai, pháp luật hôn nhân và gia đình, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và hành chính khiếu nại tố cáo. Lĩnh vực Pháp luật người dân có nhu cầu cao nhất là: Dân sự, đất đai nhà ở, pháp luật Hôn nhân và gia đình, pháp luật trẻ em: chiếm 90%/ tổng số người được khảo sát; các lĩnh vực khác: chiếm từ 20% trở lên /tổng số người được khảo sát. Đa số người dân kiến nghị Trung tâm TGPL tổ chức nhiều đợt TGPL lưu động đặc biệt là tổ chức đến khu dân cư để tạo điều kiện cho công dân được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí thường xuyên, cung cấp tờ rơi, tài liệu truyền thông phổ biến pháp luật cho nhân dân ở cơ sở. Tăng cường phối hợp với UBND cấp xã để tập huấn cho các thành viên tổ hòa giải nắm bắt được các thông tin, kiến thức pháp luật mới ban hành, qua đó thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

4.2. Trợ giúp pháp lý lưu động

Công tác trợ giúp pháp lý lưu động luôn được Sở Tư pháp chú trọng, phù hợp với giai đoạn thực hiện Chiến lược, đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, đã thực hiện đạt 349 lượt xã, thôn, bản thuộc 11/11 huyện, thành phố, các xã vùng khó khăn, xã biên giới. Tổng số người được trợ giúp pháp lý: 776 người.

Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động đã giúp cho nhân dân là đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý cũng như các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và thực hiện tốt các quy định của pháp luật; thực hiện tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; giúp cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tháo gỡ được những vướng mắc về pháp luật trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Hoạt động này cũng còn những hạn chế: số lượng người dân tham dự và yêu cầu trợ giúp pháp lý chưa nhiều, số vụ việc tư vấn trực tiếp tại các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động còn ít. Nguyên nhân là do công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý chưa rộng khắp, mới đạt 01- 02 lượt/ xã, nhiều người dân chưa biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

4.3. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, sinh hoạt chuyên đề tại các xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã phối hợp với UBND các xã thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (CLB) và tiếp tục duy trì và chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ đối với 115 CLB (61 CLB thuộc các xã 135 giai đoạn II, 32 CLB thuộc các xã thụ hưởng Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, 20 CLB thành lập theo Dự án giai đoạn trước 2010 và 02 CLB được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt từ nguồn Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam). Hằng năm, Sở Tư pháp có chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp tục phối hợp với UBND các xã chỉ đạo, củng cố các Câu lạc bộ đã được thành lập để Câu lạc bộ thật sự là hình thức TGPL thu hút đông đảo người dân có nhu cầu tham gia.

Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đạt 11% đảm bảo tiến độ mục tiêu chiến lược đề ra theo kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/7/2013 về chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017.

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý trực tiếp đôn đốc, duy trì thường xuyên hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý định kỳ tại các xã, cử Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn sinh hoạt định kỳ đối với các Câu lạc bộ. Hình thức sinh hoạt chủ yếu là kết hợp việc sinh hoạt với họp định kỳ của các tổ chức đoàn thể của xã.

Tại các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ, những người tham gia sinh hoạt đã được cập nhật, phổ biến văn bản mới có liên quan đến cuộc sống của người dân; cùng

trao đổi, giải đáp vướng mắc đối với từng tình huống liên quan đến pháp luật mà người dân chưa có hướng xử lý, chưa biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoạt động tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, sinh hoạt chuyên đề tại các xã chưa đều, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, nguyên nhân do:

- Kinh phí hỗ trợ cho sinh hoạt CLB chưa được ngân sách đảm bảo thường xuyên trong nguồn ngân sách cấp cho UBND các xã. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Dự án, Quỹ TGPL ít và không thường xuyên, chưa tạo được nền nếp trong việc sinh hoạt pháp luật của các CLB;

- Cán bộ nòng cốt của Câu lạc bộ phụ trách việc sinh hoạt là cán bộ Tư pháp các xã kiêm nhiệm công tác chuyên môn, chưa dành thời gian nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sinh hoạt, nội dung sinh hoạt được đầy đủ. Một số CLB tổ chức sinh hoạt còn hình thức, chủ yếu là phổ biến các văn bản pháp luật, chưa thu hút được người tham gia sinh hoạt.

4.4. Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý cử trợ giúp viên tham gia tổ tụng; tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của luật Trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho 2.628 lượt người. Trong đó 80% người được trợ giúp pháp lý thuộc diện người nghèo, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động giúp pháp lý

5.1. Kinh phí được cấp và đã thực hiện cho cả giai đoạn, cụ thể như sau:

- Năm 2014 được cấp và đã thực hiện là: 433.000.000đ (*Bốn trăm ba mươi ba triệu đồng*).

- Năm 2015 được cấp và đã thực hiện: 562.000.000đ (*Năm trăm sáu mươi hai triệu đồng*).

- Năm 2016 được cấp và đã thực hiện: 489.200.000đ (*Bốn trăm tám mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng*).

- Kinh phí được cấp và đã thực hiện cho năm 2017: 921.000.000đ (*Chín trăm hai mươi một triệu đồng*).

Kinh phí được cấp đã thực hiện các nội dung sau:

+ Thông tin, truyền thông về Trợ giúp pháp lý: Truyền thông trên sóng truyền hình - truyền thanh, in tờ gấp pháp luật, sách pháp luật, cẩm nang pháp luật bỏ túi, tài liệu nghiệp vụ, bảng hông tin, hộp tin;

+ Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng trợ giúp pháp lý;

+ Trợ giúp pháp lý lưu động;

- + Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý;
- + Khảo sát dự báo nhu cầu trợ giúp pháp lý;
- + Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với tình bạn.

5.2. Cơ sở vật chất:

Trụ sở làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý được Sở Tư pháp bố trí 04 phòng làm việc tương ứng với các Phòng của Trung tâm, đảm bảo thuận tiện cho công tác TGPL. Tại các Chi nhánh, Ủy ban nhân dân các huyện đã tạo điều kiện bố trí mỗi Chi nhánh 01 phòng làm việc phù hợp với đặc thù công tác tiếp công dân và thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Về phương tiện làm việc: Trung tâm trợ giúp pháp lý hiện có 19 máy vi tính; 01 máy photocopy; 01 máy fax; 09 tủ đựng tài liệu; 19 bộ bàn ghế làm việc; 04 máy điều hòa.

Nhìn chung nguồn kinh phí và cơ sở vật chất được cấp cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

1. Thuận Lợi

- Được sự quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các ngành cùng với sự nỗ lực của những người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, nên công tác triển khai thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đạt hiệu quả, góp phần đưa công tác phổ biến pháp luật ngày càng sâu rộng trong nhân dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, xã công tác trợ giúp pháp lý đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra.

- Các cơ quan tiền hành tổ tụng tỉnh Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

- Các hoạt động truyền thông tại cơ sở có hiệu quả, đã từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý tại văn phòng, tham gia tố tụng đạt 100% người có yêu cầu.

2. Khó khăn

- Nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý của người dân còn chưa cao, số lượng người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý còn thấp.

- Chiến lược TGPL chưa thực sự thu hút, huy động được nguồn lực tham gia TGPL. Một số cộng tác viên là cán bộ, công chức cấp xã và thành viên Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chưa đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Tuy đội ngũ

cộng tác viên được mở rộng nhưng chất lượng hoạt động không đồng đều, các cộng tác viên giỏi về chuyên môn, có kinh nghiệm và kiến thức pháp luật chuyên sâu chưa nhiệt tình tham gia trợ giúp pháp lý.

- Hoạt động của một số Câu lạc bộ TGPL còn mang tính hình thức, chưa phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư, chưa chú trọng và nâng cao chất lượng cho buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chưa phong phú nên hiệu quả mang lại chưa cao.

- Do công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý chưa đồng bộ, còn có người dân chưa biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý, vì vậy số lượng người có yêu cầu trợ giúp pháp lý tại các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động còn ít.

- Trụ sở của Trung tâm chưa đáp ứng đủ phòng làm việc. Phòng làm việc của các Chi nhánh tuy đã được tạo điều kiện bố trí phòng làm việc riêng nhưng địa điểm phòng do Ủy ban nhân dân huyện bố trí chưa thuận tiện cho người dân đến liên hệ trợ giúp pháp lý. Trung tâm chưa được cấp xe ô tô phục vụ công tác, do đó khi tổ chức đi công tác trợ giúp đến các xã gặp khó khăn, không chủ động được về mặt thời gian nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động thực hiện Chiến lược.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Lãnh đạo Trung tâm chưa chủ động trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của đơn vị, còn lúng túng trong việc tham mưu thực hiện 1 số hoạt động của đơn vị; Trợ giúp viên pháp lý còn thiếu so với nhu cầu công việc cần được trợ giúp pháp lý; viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý được tuyển dụng mới, đa số chưa qua lớp đào tạo nghề luật sư.

Các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh còn ít, mới được thành lập nên chưa có nhiều tổ chức đăng ký tham gia TGPL.

Các Câu lạc bộ TGPL được thành lập tại các xã nhưng một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đến hoạt động này nên việc tổ chức sinh hoạt còn thiếu thường xuyên. Bên cạnh đó, cán bộ cấp xã phần lớn là kiêm nhiệm, ít dành thời gian nghiên cứu, chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ chưa cao.

Theo quy định hiện hành, thù lao chi cho Cộng tác viên thực hiện vụ việc tư vấn theo quy định còn thấp nên chưa thu hút được sự tham gia nhiệt tình của Cộng tác viên. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là những cán bộ kiêm nhiệm đang công tác, ít dành được thời gian cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý.

4. Giải pháp khắc phục

Trong Giai đoạn 2018 - 2022, nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế, tiếp tục tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Sở Tư pháp đề ra các giải pháp khắc phục:

- Giao Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý thiết thực, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực tham gia TGPL.

- Chỉ đạo Trung tâm phối hợp phòng Tư pháp các huyện, Ủy ban nhân dân các xã rà soát lại các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý để kiện toàn lại bảo đảm hoạt động có chất lượng.

- Rà soát, củng cố, xây dựng đội Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để thực hiện tư vấn trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Kiện toàn xong tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý và các chi nhánh để bảo đảm hoạt động được thường xuyên.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý.

5. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý tiếp tục nghiên cứu có các chính sách ưu đãi đối với các cán bộ làm công tác TGPL; hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí Trung ương cho công tác trợ giúp pháp lý để Trung tâm thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các thành viên Câu lạc bộ, các cộng tác viên.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ phương tiện để phục vụ cho các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; cấp bổ sung kinh phí tăng cường các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý, đặc biệt đối với các xã đặc biệt khó khăn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm xây dựng Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2022 kịp thời ngay trong quý I/2018, để triển khai thực hiện các hoạt động trong cả giai đoạn, gồm:

1. Tham mưu xây dựng đề án tổ chức, kiện toàn Phòng, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý kịp thời, đạt chất lượng.

2. Tổ chức thực hiện Truyền thông về trợ giúp pháp lý

- Nâng cao nhận thức về TGPL bằng hình thức truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các thôn, xã đặc biệt khó khăn, mục tiêu đạt 80% - 90% người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý. Xây dựng, lắp đặt thay thế theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 các bảng thông tin và hộp tin về TGPL tại 100% trụ sở tiếp công dân của UBND và các cơ quan tiền hành tố tụng;

- Xây dựng định kỳ chuyên trang, chuyên mục thông tin về trợ giúp pháp lý trên báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn; Thông tin về trợ giúp pháp lý trên 100% đài phát thanh cơ sở cấp xã; lồng ghép với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động xét xử lưu động của tòa án trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác trợ giúp pháp lý: Phân đầu các Trợ giúp viên pháp lý đáp ứng về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo thực hiện chuyên môn hóa các hoạt động trợ giúp

pháp lý như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; Lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật có nguyện vọng và đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý; Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý.

4. Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc và tiêu chuẩn ISO thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Trên đây là Báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2017, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục TGPL);
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VP, TGPL(NV);

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thúy Duyên